

## LỄ KHAI GIANG NĂM HỌC 2024-2025 🎉🎉

Hoà chung trong không khí vui tươi của ngày khai trường, ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, sáng ngày 05/9/2024 thầy và trò trường THPT Nguyễn Đình Chiểu long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2024-2025.

✅ Tham dự buổi lễ, nhà trường vinh dự đón tiếp ông Lê Hoàng Nghĩa - UV. BCH, Phó chủ nhiệm UBKT Thành đoàn; ông Nguyễn Duy Anh - Đảng uỷ viên, Phó tịch UBND phường Hiệp Thành; ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó trưởng khoa Kỹ thuật trường đại học Quốc tế Miền Đông; ông Trần Trọng Nghĩa - Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương; bà Nguyễn Vũ Bảo Châu - Phó Giám đốc ngân hàng BIDV Chi nhánh Mỹ Phước; bà Bùi Thị Thu Phương - Phó phòng Kế toán công ty Bảo hiểm Bảo Việt Bình Dương; bà Vương Hồng Diễm Thúy - Trưởng Ban Đại diện CMHS và các thành viên ban đại diện CMHS. Về phía nhà trường, có sự hiện diện của Ban giám hiệu cùng toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

🎉 Trong không khí trang nghiêm, phần khởi của buổi lễ, thầy và trò nhà trường xúc động lắng nghe ông Nguyễn Duy Anh - Đảng uỷ viên, Phó tịch UBND phường Hiệp Thành đọc thư chúc mừng năm học mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Hoà chung cảm xúc đó, thầy Phạm Nguyễn Thanh Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường đã đọc diễn văn khai giảng năm học mới và đánh trống khai trường với kỳ vọng gửi gắm và tin tưởng vào một năm học mới với nhiều thắng lợi, thành công. Bên cạnh đó, đại diện cho học sinh khối 10, cũng như học sinh toàn trường, em Lê Thị Hoa Đan lớp 10.10 đã có những phát biểu cảm nghĩ và hứa quyết tâm trước thềm năm học mới.

🌻 Nhân dịp năm học mới, nhằm động viên, hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện có phương tiện để tiếp tục đến lớp, đến trường, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bình Dương và Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV – Chi nhánh mỹ phước có các phần học bổng trao đến các em học sinh. Đây không đơn thuần chỉ là việc trao những phần quà cho các em mà nó còn thể hiện nét đẹp dân tộc ta, là một trong những hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong công tác chăm lo cho thế hệ trẻ, góp phần đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, những phần học bổng này chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh, ý chí để các em học sinh vững bước trên con đường học tập.

🔥 Khép lại buổi lễ, nhà trường đến với phần hội trong không khí sôi động, vui tươi với trò chơi do Đoàn trường tổ chức. Mong rằng, với bầu không khí phần khởi ấy, năm học mới 2024-2025 của thầy và trò trường THPT Nguyễn Đình Chiểu sẽ gặt hái được nhiều thành công và thắng lợi mới.

❤️ Xin kính chúc nhà trường, quý thầy cô, cùng toàn thể các em học sinh một năm học mới nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công!







